

## TẬP TRUNG THẢO GIỜ KHÓ KHĂN...

(Tiếp theo trang 1)

cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" và "Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng"; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương rà

soát, lập, điều chỉnh quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng để làm cơ sở thực hiện các dự án BĐS trên địa bàn; tăng cường thanh tra,

kiểm tra thủ tục xác định giá đất cho các dự án. Các địa phương chủ động rà soát thủ tục pháp lý, nêu cụ thể các khó khăn, vướng mắc của từng dự án để đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng chức năng, thẩm quyền; tái cấu trúc, cơ cấu lại danh mục dự án, sản

phẩm để phù hợp với khả năng triển khai thực hiện của doanh nghiệp và điều kiện thực tế của địa phương; chủ động rà soát, cơ cấu lại nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn tín dụng để tập trung triển khai, hoàn thành dứt điểm từng dự án, tránh đầu tư dàn trải; điều chỉnh lại phân khúc,

giá BĐS phù hợp với thị trường bảo đảm tính thanh khoản và tạo dòng vốn duy trì hoạt động.

Phó Thủ tướng đề nghị Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tiếp thu đầy đủ các kiến nghị, đề xuất tại hội nghị làm cơ sở triển khai các giải pháp trong thời gian tới.

## THÀNH PHỐ THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 11/3, UBND thành phố Thái Bình tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Vũ Kim Cú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng lãnh đạo một số sở, ngành tới dự.

Năm 2023, các phong trào thi đua yêu nước được thành phố Thái Bình phát động, triển khai sâu rộng, tạo sức lan tỏa trên mọi lĩnh vực. Các phong trào thi đua như: Đẩy nhanh tiến độ thực thi giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá đi lên; chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2025... cùng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã (30/6/1954 - 30/6/2024), 20 năm ngày thành lập thành phố (30/6/2004 - 30/6/2024)... đã được UBND thành phố phát động và triển khai với khí thế sôi nổi, qua đó động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân và các tầng lớp nhân dân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được những kết quả tích cực. Cùng với đó, công tác khen thưởng cũng được thành phố tổ chức kịp thời, bảo đảm chặt chẽ, chính xác, công khai với trên 1.100 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng. Năm 2023, Đảng bộ thành phố được xếp loại đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; UBND thành phố được khởi thi đua của huyện, thành phố suy tôn đơn vị dẫn đầu toàn diện trong phong trào thi đua của tỉnh, được UBND tỉnh tặng cờ thi đua. Hiệp hội các đô thị Việt Nam tặng danh hiệu "Đô thị xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp".

Năm 2024, thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả; tập trung đưa phong trào thi đua hướng về cơ sở, cộng đồng dân cư, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong toàn xã hội. Chú trọng tổ chức các phong trào thi đua chuyên đề, thường xuyên và đột xuất nhằm tạo bước đột phá để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Hội nghị đã tổ chức trao tặng các danh hiệu thi đua cấp nhà nước, tỉnh, thành phố cho các tập thể, cá nhân.

MINH NGUYỄN

## THÁI THỤY

## Bảo vệ, phát triển rừng ngập mặn



Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Thái Thụy phối hợp với chính quyền địa phương đi kiểm tra rừng.

Rừng ngập mặn (RNM) có vai trò hết sức quan trọng trong bảo đảm cân bằng sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, ổn định sinh kế bền vững của nhân dân các vùng cửa sông, ven biển... Xác định được tầm quan trọng của RNM, huyện Thái Thụy đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng.

Đi dọc tuyến đê qua các xã Thụy Hải, Thụy Xuân, Thụy Trường..., xa xa những cánh rừng xanh mướt cây sù, cây bần, tạo thành "lá chắn" vững chắc bảo vệ đê biển, ngăn bão lũ, triều cường. Bà Vũ Thanh Hà, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Thái Thụy cho biết: Hiện nay, tổng diện tích RNM của huyện Thái Thụy 2.675ha, tập trung tại 5 xã ven biển (Thụy Trường, Thụy Hải, Thụy Xuân, Thái Đô, Thái Thượng), trong đó xã Thụy Trường có diện tích rừng nhiều nhất (909ha). RNM

chủ yếu trồng các loại cây: trang, bần, mắm, sù... với mật độ trồng 1.600 - 2.500 cây/ha. Là địa phương có diện tích RNM nhiều nhất tỉnh, để làm tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng, Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến nhân dân. Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân đối với công tác bảo vệ rừng, tích cực phân ảnh, tố giác các hành vi vi phạm đến cơ quan chức năng.

Về xã Thụy Xuân những ngày tháng ba, men theo con đê biển dài hơn 2km là những cánh rừng trang, được trải dài hàng cây số đang mạnh mẽ vươn mình ra biển. Ông Lê Xuân Dương, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã có diện tích RNM 426ha, diện tích thành rừng 322ha. Trong những năm qua, công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển RNM ở địa phương được nhà nước

quan tâm, nhiều tổ chức trong nước và quốc tế hỗ trợ trồng để ngăn sóng gió, bão. Để bảo vệ diện tích RNM, địa phương đã giao khoán cho 5 gia đình trực tiếp quản lý. Định kỳ hàng tháng, các hộ dân phải thông báo những thông tin cụ thể về diện tích rừng được khoanh nuôi.

Dẫn chúng tôi đi thăm rừng, ông Nguyễn Trọng Thòa, thôn Bình An tâm sự: Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng ven biển, sống gần bờ với rừng và phụ thuộc vào tài nguyên rừng. Tôi đã nhận khoán chăm sóc và bảo vệ 50ha RNM ở địa phương. Hàng ngày, tôi đánh bắt thủ công các loại thủy sản như ốc, cua, cáy... ở ven khu rừng, thu nhập 300 - 500 nghìn đồng/ngày. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ, kịp thời phát hiện hành vi khai thác rừng, xâm hại tài nguyên, tôi tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức về nghĩa vụ, trách nhiệm bảo vệ rừng, chỉ khai thác thủy hải sản bằng

phương pháp thủ công. Chính vì vậy, thời gian qua không có tình trạng chặt phá rừng, diện tích rừng đã được khép tán, không diễn ra việc đánh bắt thủy hải sản bằng các phương tiện hủy diệt.

Cùng với Thụy Xuân, tại các xã Thụy Trường, Thái Thượng, Thái Đô những năm gần đây công tác bảo vệ và phát triển RNM cũng được thực hiện hiệu quả. Ông Phạm Đức Thiết, Chủ tịch UBND xã Thái Thượng chia sẻ: Xã có trên 6km bờ rừng, 347ha RNM. Để có được những cánh rừng xanh tốt như hiện nay, chính quyền xã và các đoàn thể đã vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về khai thác, nuôi trồng thủy hải sản trong khu vực rừng phòng hộ ven biển. Bên cạnh đó, phối hợp với lực lượng biên phòng tuần tra, giám sát, phát hiện và xử lý các trường hợp xâm hại RNM.

NGUYỄN THẨM

## Phát huy hiệu quả các tổ công tác 141 trong bảo đảm an ninh trật tự

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm nói chung, tội phạm đường phố nói riêng, qua một thời gian ngắn, phương thức hoạt động mới của các tổ công tác 141 của Công an tỉnh đã mang lại hiệu quả tích cực trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong đêm mưa lạnh, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ của tổ công tác 141 do lực lượng cảnh sát hình sự làm chủ công phối hợp với cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội... cùng lực lượng công an cơ sở vẫn kiên trì bám tuyến, bám chốt tại các trục đường chính trên địa bàn huyện Thái Thụy xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Khoảng 20 giờ 40 phút ngày 5/2, trên tuyến đường tỉnh 456 đoạn qua địa phận xã Thụy Sơn, tổ công tác phát hiện Vũ Trọng Ba, sinh năm 1993, trú tại xã Thụy Phong điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 17B6-65644 không đội mũ bảo hiểm. Không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện và quay đầu bỏ chạy, đối tượng nhanh chóng bị lực lượng chức năng ngăn chặn, khống chế và phát hiện tang trữ trên người 1 gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá. Đối tượng được khẩn trương bàn giao cho Công an huyện xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 2/2, trên địa bàn huyện Kiến Xương, 1 bình xịt hơi cay được Lương Văn Hoàng, sinh năm 1991, trú tại xã Thanh Tân tàng trữ trái phép nguy trang rất kín đáo trong xe ô tô đã bị tổ công tác 141 kịp thời phát hiện, xử lý.



Tổ công tác 141 Công an tỉnh xử lý trường hợp điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các hành vi như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn, điều khiển phương tiện giao thông mang theo vũ khí, công cụ hỗ trợ, pháo, hàng cấm... đã bị các tổ công tác 141 liên tiếp phát hiện, xử lý.

Được chứng kiến quá trình làm nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ các tổ công tác 141, chúng tôi và người dân đều cảm thông, chia sẻ với những khó khăn và hiểm nguy luôn thường

trực. Nhiều đối tượng trong tình trạng sử dụng đồ uống có cồn đã có lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, thậm chí còn la oạt phương tiện vào cán bộ, chiến sĩ để trốn tránh.

Đấu biệt là nguy hiểm nhưng cán bộ, chiến sĩ các tổ công tác bằng thái độ mềm mỏng thuyết phục, tuyên truyền, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Ông Tô Xuân Phương, thị trấn Tiến Hải

(Tiền Hải) chia sẻ: Chứng kiến cán bộ, chiến sĩ các tổ công tác 141 làm nhiệm vụ, tôi và nhân dân luôn ủng hộ và thấy yên tâm khi ra đường. Nhiều đối tượng, nhóm đối tượng có dấu hiệu, khả năng vi phạm pháp luật như tàng trữ vũ khí, ma túy, pháo nổ... đã bị các anh kịp thời phát hiện, xử lý. Đặc biệt, tình trạng người dân sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông đã giảm rõ rệt do lực lượng chức năng tăng cường xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Cùng với mức phạt cao, xử lý nghiêm và làm

thường xuyên nên đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Với tinh thần quyết tâm cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, qua gần 1 tháng triển khai thực hiện cao điểm, các tổ công tác 141 của Công an tỉnh đã thực hiện tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn. Qua kiểm tra trên 800 trường hợp đã phát hiện, xử lý 228 trường hợp vi phạm pháp luật... Cùng với đó, các tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh được triển khai thực hiện nhiệm vụ, qua các đợt kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, chấn chỉnh tác phong, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trung tá Phạm Văn Minh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh cho biết: Để có được kết quả trên, các tổ công tác 141 đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, tổ chức tuần tra, kiểm soát để chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ các tổ công tác đã khắc phục khó khăn, nhất là về thời gian, thời tiết, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, quy trình, chế độ công tác, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, tu thân, lễ tiết, tác phong và văn hóa ứng xử. Qua đó nhận được sự đồng thuận, ghi nhận, biểu dương của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân, tạo điểm nhấn và là tiền đề quan trọng trong việc xây dựng "thương hiệu", "uy lực" của các tổ công tác 141 Công an tỉnh.

TRINH CƯỜNG

## VŨ THƯ

## 4.255 gia đình đã trang bị bình chữa cháy

Chiều ngày 11/3, UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tăng cường triển khai các nhiệm vụ công tác thực hiện Đề án 06: phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu hộ, cứu nạn; bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2024.

Thực hiện Đề án 06, Công an huyện và các đơn vị, địa phương đã thực hiện đồng bộ 4 nhóm nhiệm vụ: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ phát triển công dân số, phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư. Qua đánh giá, tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06 của huyện thời gian qua còn chậm, kết quả thấp; nhiệm vụ làm giàu dữ liệu dân cư chưa đạt yêu cầu; nhân lực, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ số hóa...

Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 245 tổ liên gia PCCC, trong đó 196 tổ đã trang bị phương tiện chữa cháy; 81 điểm chữa cháy công cộng; vận động được 4.255 gia đình (chiếm gần 7% tổng số hộ) trang bị bình chữa cháy các loại. Tuy nhiên, nhiều gia đình, cơ sở còn tư tưởng chủ quan, chưa trang bị bình chữa cháy hoặc trang bị mang tính hình thức, chưa có kỹ năng chữa cháy và cứu hộ...

Hơn 2 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn huyện xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9 người, bị thương 10 người; tăng 7 vụ, 3 người chết, 5 người bị thương so với cùng kỳ năm trước; tổng số có 5 vụ xảy ra tại quốc lộ 10.

Để nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 06, UBND huyện chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, xem xét, xử lý trách nhiệm nếu để chậm tiến độ; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khuyến khích người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến. Trong công tác PCCC, huyện vận động các cơ quan, đơn vị, gia đình tích cực đầu tư trang thiết bị chữa cháy, trong đó yêu cầu cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu thực hiện. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về PCCC, chấn chỉnh, khắc phục thiếu sót tại các cơ sở sản xuất, dịch vụ, kinh doanh. Để giảm các chỉ số tai nạn giao thông, huyện sẽ triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm, khắc phục các sự cố, điểm đen tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện giao thông vi phạm về nồng độ cồn.

QUYNN LƯU

## ĐÔNG HƯNG

## Phát hiện, xử lý 442 trường hợp vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn giao thông

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Đông Hưng đã phát hiện và xử lý 442 trường hợp vi phạm về bảo đảm an toàn giao thông (trong đó có 95 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 23 trường hợp vi phạm tốc độ); phạt trên 1,3 tỷ đồng, tạm giữ 265 phương tiện, tước 66 giấy phép lái xe. Công an huyện đã phân công cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an các xã, thị trấn thực hiện phương án chống ùn tắc trên tuyến quốc lộ 10, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiểm chế, làm giảm tai nạn giao thông; trong đó bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để kiểm tra, xử lý vi phạm, phối hợp với các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, cảnh báo nguy hiểm, hậu quả việc sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông tới toàn dân.

TRUNG HIẾU